

Số 89,90 – Tháng 12/2018

CHUYÊN ĐỀ:

**SỰ PHÁT TRIỂN CỦA MÔN CỜ VÀ MÔ HÌNH
HỌC VIỆN CỜ TRÊN THẾ GIỚI**

LỜI NÓI ĐẦU

Cờ được biết đến rộng rãi như môn làm tăng cường trí thông minh ở trẻ. Các lợi ích mang tính hiệu quả của Cờ xuất hiện ngày càng nhiều. Rất nhiều các nghiên cứu, với luận điểm ủng hộ rằng chơi Cờ nâng cao trí nhớ, phát triển tư duy và rèn luyện sự tập trung. Để giúp các em có cơ hội tiếp cận dễ dàng hơn với Cờ, đặc biệt là Cờ vua và Cờ tướng, rất nhiều các hội, nhóm, CLB, kỳ viện, trung tâm đào tạo Cờ đã được ra đời trên thế giới.

Trong chuyên đề lần này, để bạn đọc có một cái nhìn khái quát hơn về cách thức vận hành, hướng đào tạo và nội dung sơ lược các chương trình đào tạo Cờ ở một số kỳ viện, Ban biên tập xin gửi tới những thông tin về các kỳ viện ở Singapore, Thái Lan, khu vực Châu Âu, Hoa Kỳ... Mỗi kỳ viện lại có cách tiếp cận các đối tượng đào tạo, cũng như phương pháp huấn luyện khác nhau... nhưng tựu chung lại cùng hướng đến một mục đích cơ bản là “Đưa Cờ đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ”.

Ban biên tập

MỤC LỤC

Lời nói đầu	2
Sự phát triển của môn Cờ trên thế giới	4
Học viện Cờ tướng tại Singapore	9
Học viện Cờ vua tại Singapore	17
Học viện phát triển hoạt động thể chất và Cờ tại Thái Lan	21
Học viện Cờ Ấn Độ	26
Học viện Cờ tại Trung Quốc, mô hình, quy mô và cách thức phát triển	29
Sự ra đời của học viện Cờ vua tại Khanty-Mansiysk và quá trình phát triển của môn Cờ vua tại Nga	36
Khu vực liên minh Châu Âu	38
Học viện Cờ NewZealand	
Học viện Cờ Terrian của Kenya	46
Học viện Cờ Canada	50
Một số các câu lạc bộ Cờ, tổ chức Cờ hoạt động sôi nổi của Hoa Kỳ	57

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA MÔN CỜ TRÊN THẾ GIỚI

I. Giới thiệu

Hiện nay, nhiều trường học trên thế giới khuyến khích học sinh chơi Cờ để nâng cao thành tích học tập. Dựa vào kết quả nghiên cứu một cách hệ thống của Dullea (1982), Palm (1990), Ferguson (2000) đã cho thấy rằng chơi Cờ không những giúp nâng cao chỉ số IQ và điểm thi của học sinh, mà còn giúp tăng cường các kỹ năng như: kỹ năng toán học, kỹ năng về ngôn ngữ và kỹ năng đọc (theo Margulies (1991), Liptrap (1998), Ferguson (2000)).

Năm 1973, Tiến sĩ Albert Frank đã nghiên cứu và cho thấy những thiếu niên giỏi về Cờ thì có thể mạnh về không gian, số học, khuynh hướng quản lý và các kỹ năng liên quan tới công việc văn phòng. Tiến sĩ Albert Frank nhấn mạnh rằng những phát hiện này cho thấy khả năng bộc lộ tính cách của một cá nhân không chỉ ở một hoặc hai mặt mà còn là rất nhiều các mặt khác khi học Cờ”.

Công trình nghiên cứu của tiến sĩ Frank cũng chỉ ra rằng việc học Cờ làm tăng cường cả về số học và khả năng ngôn ngữ, điều này đúng với hầu hết các học sinh (không chỉ với người chơi giỏi), những em đã dành một tuần 2 giờ để học chơi Cờ trong suốt một năm. Các nghiên cứu khác đã bổ sung thêm rằng chơi Cờ có thể tăng cường trí nhớ của trẻ.

Ở một khía cạnh khác, trong một cuộc nghiên cứu diễn ra từ giai đoạn 1990 đến 1992 ở New Brunswick (Canada) do Guadreau và các cộng sự tiến hành, đã củng cố thêm giá trị của việc học Cờ vua với sự phát triển các kỹ năng giải quyết vấn đề ở trẻ nhỏ. Cuộc nghiên cứu đã đưa Cờ vua vào giảng dạy từ lớp 2 đến lớp 7 như một môn thể thao ngoại khóa, cho thấy điểm số trung bình trong các bài kiểm tra của học sinh tại bang New Brunswick tăng đáng kể, từ 62% đến 81%.

Còn trong một nghiên cứu ở Venezuela, với mô hình đánh giá kết quả “Wechsler Intelligence Scale” đối với thành tích học tập của 4000 học sinh lớp 2 trong giai đoạn 1988-1989 đã cho thấy rằng học Cờ một cách có hệ thống trong 4 tháng rưỡi góp phần tích cực trong việc nâng cao chỉ số IQ của các em, không phân biệt giới tính và điều kiện xã hội. Ấn tượng với kết quả nghiên cứu này, chính phủ Venezuela đã khuyến khích các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân đưa môn Cờ vào giảng dạy bắt đầu từ năm 1989-1990 ở mọi cấp học.

II. Các nghiên cứu về lợi ích của Cờ đối với giáo dục

Cờ được ví như một công cụ dạy học đặc biệt, giúp kích thích tư duy của trẻ, giúp các em hình thành và phát triển các kỹ năng khi chơi. Kết quả của quá trình học và rèn luyện Cờ sẽ rèn luyện trẻ có được tư duy tốt hơn, khả năng giải quyết vấn đề nhanh hơn, cũng như sự tự tin, độc lập trong suy nghĩ của chính mình.

Tại các trường học, Cờ là cầu nối giúp các em ở độ tuổi khác nhau, những tập thể khác nhau và giới tính khác nhau có cơ hội cùng tham gia một trò chơi. Cờ giúp trẻ xây dựng mối quan hệ

cá nhân và tinh thần đoàn kết khi cùng nhau tham gia một đội để giao đấu với trường khác. Cờ cũng dạy cho trẻ tinh thần thể thao, chiến thắng một cách đẹp nhất và không bao giờ bỏ cuộc trong khi thi đấu.

Còn trong các nghiên cứu tại Mỹ và Canada cho rằng Cờ vua giúp cải thiện điểm số trong các kỳ thi tiêu chuẩn cho cả môn toán và môn ngôn ngữ. Một nghiên cứu có quy mô lớn về chương trình Cờ ở thành phố New York, với sự tham gia của hơn 100 trường học đã chỉ ra rằng kết quả học tập môn tiếng Anh và môn Toán của những học sinh học Cờ luôn luôn cao hơn các học sinh không học Cờ.

Hiện nay, môn Cờ đã được đưa vào chương trình giảng dạy của các trường tiểu học của một số quốc gia như Nga, Mỹ, Singapore... Các nghiên cứu về lợi ích của Cờ với giáo dục đã chứng minh rằng môn thể thao trí tuệ này giúp trẻ thông minh hơn bằng cách phát triển các kỹ năng sau:

1. Sự tập trung

Trẻ được dạy về tác dụng của việc quan sát cẩn thận và tập trung khi chơi cờ. Bởi nếu trẻ không quan sát được điều gì đang xảy ra thì dù rất thông minh các em cũng không thể phản ứng một cách nhanh nhẹn trước các tình huống.

2. Trí tưởng tượng theo logic

Trẻ luôn được khuyến khích để tưởng tượng về kết quả của mỗi nước đi trong Cờ. Ban đầu khi trẻ bắt đầu tiếp xúc với Cờ, các em được rèn luyện khả năng hình dung ra từng nước một. Sau đấy khi đã quen dần, các em sẽ có khả năng hình dung ra nhiều nước tiếp theo và trình độ thi đấu cứ thế tăng lên.

3. Khả năng tư duy cụ thể

Trẻ được dạy suy nghĩ kỹ trước khi đi một nước cờ. Các em được dạy để tự hỏi bản thân câu hỏi: “Nếu mình đi nước này, đối phương sẽ đi như thế nào và mình sẽ đối phó ra làm sao để có lợi nhất?”. Dần dần, Cờ sẽ giúp các em phát triển tính kiên nhẫn và chịu khó tư duy hơn.

4. Khả năng đánh giá tình huống

Trẻ khi học Cờ sẽ được dạy rằng không nên làm theo những điều đầu tiên bật ra trong suy nghĩ. Các em được học cách đưa ra hàng loạt giải pháp cho cùng một vấn đề và cân nhắc lợi hại của những giải pháp đó, từ đấy chọn ra một phương án tối ưu nhất để thực hiện.

5. Khả năng phân tích hành động

Trẻ sẽ học cách đánh giá kết quả của những hành động và sự việc cụ thể. Liệu rằng sự việc này sẽ có lợi hay không có lợi với mình? Các quyết định sẽ tốt hơn khi được tư duy một cách logic.

6. Khả năng tư duy trừu tượng

Trẻ được dạy cách tư duy suy xét từ các chi tiết nhỏ, sau đó hình dung “bức tranh toàn cảnh” trong mỗi ván cờ. Các em cũng được học cách sử dụng giải pháp của tình huống này áp dụng và sáng tạo cho các tình huống tương tự khác.

7. Khả năng lập kế hoạch

Trẻ nhỏ khi học cờ được rèn luyện khả năng đặt ra các mục tiêu và cách tiến hành từng bước đạt được mục tiêu đấy. Bên cạnh đó, các em cũng được học cách phân tích, đánh giá, và phản ứng nhanh khi tình huống thay đổi.

8. Khả năng cân nhắc đồng thời nhiều vấn đề

Trẻ em được khuyến khích không chú tâm quá nhiều vào một vấn đề. Các em được rèn luyện cách cân nhắc nhiều vấn đề cùng một lúc, từ đây đưa ra được phương án, hoặc nước đi hiệu quả nhất.

9. Khả năng sáng tạo

Khi học cờ, trẻ học cách đưa ra các giải pháp theo tính chất thiên biến vạn hóa của từng ván cờ, thay vì áp dụng một cách cứng nhắc theo các quy tắc.

10. Tính kỷ luật

Những quy tắc trong khi chơi cờ sẽ rèn luyện cho trẻ tính kỷ luật cao. Ví dụ như khi chơi cờ, trẻ phải đợi đến lượt của mình mới được phép di chuyển quân.

Kết luận: Các kỹ năng trên hầu như đều có được sau một quá trình rèn luyện thể thao dài, tuy nhiên trong Cờ, những kỹ năng này sẽ được phát huy mạnh mẽ, đặc biệt là với những cá nhân yêu thích và gắn bó với Cờ. Một điểm đặc biệt là các kỹ năng này dường như sẽ được vận dụng tối đa ở mỗi nước cờ, chứ không đơn giản là ở mỗi ván cờ.

Trần Bình tổng hợp

(Creating and developing chess movement)

KHU VỰC ĐÔNG NAM Á

HỌC VIỆN CỜ TƯỚNG TẠI SINGAPORE

I. Vài nét về Học viện

1. Giới thiệu

Học viện Cờ tướng Singapore được thành lập với nhóm nhân sự nguồn ban đầu là các kỳ thủ Cờ tướng của Singapore, với mong muốn tập hợp, cùng nhau phát triển môn thể thao trí tuệ này tại đảo quốc sư tử, từ đây đưa môn thể thao này trở thành một trong những môn thể thao quan trọng của đất nước. Kể từ khi thành lập vào năm 2015 đến nay, Học viện Cờ tướng Singapore đã tổ chức nhiều cuộc thi đấu khác nhau để tạo hứng thú của cộng đồng với môn Cờ tướng. Bên cạnh đó, Học viện cũng hợp tác với các CLB thể thao cơ sở, các cụm dân cư để tổ chức các lớp học Cờ tướng địa phương, tăng cường sự xuất hiện của Cờ tướng trong cộng đồng.

Hiện tại, chương trình giảng dạy của Học viện Cờ tướng Singapore bao gồm 16 cấp độ, từ căn bản cho đến cao cấp, và đào tạo kiện tướng. Ngoài ra, Học viện cũng thiết kế nhiều chương trình đào tạo giảng viên Cờ tướng, để nâng cao số lượng và chất lượng nhân sự hiểu biết về môn thể thao trí tuệ này, từ đây thuận tiện hơn trong công tác hướng dẫn và đào tạo các học viên ở đa dạng lứa tuổi.

Học viện Cờ tướng Singapore còn thực hiện các giải pháp hòa nhập, với mong muốn xây dựng được một cộng đồng các nhà tài trợ cho hoạt động phát triển Cờ tướng nói chung, đào tạo cho những cá nhân có niềm đam mê với Cờ tướng nói riêng, đặc biệt là nhóm các VĐV trẻ, các VĐV người khuyết tật...

2. Tầm nhìn

Học viện Cờ tướng Singapore xây dựng tầm nhìn: “Tất cả mọi người yêu thích Cờ tướng, đam mê Cờ tướng, biết chơi Cờ tướng đều có thể trở thành Kỳ thủ”.

3. Sứ mệnh

Học viện Cờ tướng Singapore được ra đời với sứ mệnh phát triển rộng rãi môn Cờ tướng như một môn thể thao trí tuệ ở Singapore thông qua chương trình và các giải đấu hệ thống đồng thời đánh giá cao vai trò và lịch sử của Cờ tướng trong nền giáo dục Singapore.

4. Đào tạo

Chương trình giảng dạy của Học viện Cờ tướng Singapore bao gồm 16 cấp độ, từ căn bản cho đến cao cấp, và đào tạo kiện tướng. Cấp 1 đến cấp 8 bao gồm 8 bài học/cấp và từ cấp 9 đến cấp 16 bao gồm 15 bài học/cấp.

Chương trình giảng dạy trang bị cho những người đam mê Cờ tướng những kỹ năng nền tảng và cơ bản. Học viện Cờ tướng Singapore cũng tổ chức các chương trình đào tạo Huấn luyện viên để giúp các VĐV Cờ tướng đủ cơ sở và khả năng trở thành HLV Cờ tướng.

5. Thi đấu

Thi đấu là một phần không thể thiếu của Cờ tướng. Thi đấu giúp người chơi Cờ tướng rèn luyện các kỹ năng đã học với những người chơi khác và quá trình đó giúp phát triển trí não, khả năng cũng như trình độ. Học viện Cờ tướng Singapore hiện đã hoàn thiện hệ thống xếp hạng, với mục đích ghi lại điểm số, thứ hạng của các VĐV thông qua các trận đấu.

II. Tại sao lại học chơi Cờ tướng

Sẽ có rất nhiều phụ huynh có câu hỏi này trong đầu: “Tại sao lại phải học chơi Cờ tướng”? Và dưới đây là những lý do lý giải cho việc vì sao Học viện Cờ tướng Singapore quyết định thành lập và phát triển môn thể thao trí tuệ này:

1. Singapore là một quốc gia đa dân tộc

Singapore là một quốc gia nhỏ với nhiều dân tộc và điều quan trọng là Singapore đã dần biết cách dung hòa các nền văn hóa khác nhau, cũng như tận dụng từng giá trị đặc biệt của mỗi nền văn hóa để phát triển.

Hiện tại, khoảng 70% dân số Singapore là người gốc Hoa, với tiếng Quan thoại là tiếng “mẹ đẻ”. Tuy nhiên, do ngôn ngữ thường xuyên được sử dụng ở đảo quốc này là tiếng Anh, với nếp sống nhanh, hiện đại, rất nhiều trẻ em người Hoa đã dần mất hứng thú với ngôn ngữ “mẹ đẻ” và văn hóa Trung Quốc.

Việc phát triển môn thể thao Cờ tướng sẽ kéo các em lại gần hơn với môn thể thao trí tuệ này, khiến các em yêu thích tìm hiểu về văn hóa và ngôn ngữ Trung Quốc.

2. Tính độc đáo của Cờ tướng

Khi xem xét môn Cờ tướng và các môn thể thao khác, chúng ta có thể thấy một điểm độc đáo ở môn thể thao này không giống như các môn thể thao khác ở địa điểm thi đấu. Thay vì thi đấu ở những mặt sân rộng rãi, hay những địa điểm thi đấu đặc trưng, thì ở môn thể thao này, 2 kỳ thủ lại “tỷ thí” trên một “mặt sàn” có diện tích khá khiêm tốn, trung bình chỉ khoảng 50cmx50cm, so tài trí để bảo vệ quân tướng bằng những chiến thuật, chiến lược.

3. Phát triển trí tuệ và phát triển nhân cách

Các nhà khoa học về Sức khỏe tâm lý của Trung Quốc đã thực hiện một nghiên cứu về học sinh các trường tiểu học của Singapore và thấy rằng những học sinh được dạy chơi Cờ tướng đều thể hiện những đặc điểm nổi bật, gồm:

- Cải thiện trí nhớ tức thời;
- Tinh mắt;
- Khả năng quan sát tinh tường, chú ý đến từng chi tiết;
- Cải thiện được năng lực hoạt động;
- Cải thiện trí thông minh của trẻ em;
- Tư duy độc lập;
- Kiểm soát cảm xúc...

Điều này là hiển nhiên vì chúng ta có thể thấy rằng để chơi Cờ tướng, người chơi cần phải tập trung ngoài việc hiểu cách thức hoạt động của các quân cờ khác nhau. Họ cũng phải suy tính trước những gì đối thủ của họ có thể nghĩ. Quá trình tâm lý này giúp tăng cường đáng kể các kỹ năng tư duy của người chơi, cũng như khả năng tập trung chú ý đến các chi tiết và

năng lực điều động. Với các chức năng khác nhau được tăng cường đáng kể, trí thông minh nói chung của người chơi cũng sẽ tự động cải thiện.

Ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và một số nước châu Âu, Bộ Giáo dục của những quốc gia này đã nhận thấy tầm quan trọng của sự phát triển trí tuệ và triển khai chương trình thử nghiệm “Đưa Cờ vào Trường học”.

Tại một số quốc gia này, học sinh được khuyến khích lựa chọn Cờ (có thể là Cờ vua hoặc Cờ tướng) để học và rèn luyện trong danh sách các môn được đào tạo ở trường. Quả thực, rất nhiều kết quả đã chỉ ra rằng có sự cải thiện đáng kể ở các em học sinh cả về hành vi, học thuật và phát triển tâm lý.

III. Các chương trình đào tạo và giảng dạy của Học viện

1. Các chương trình giảng dạy đa dạng

Phân loại đối tượng	Hướng tập trung	Chương trình	Chú ý
CLB thể thao cơ sở và Cụm dân cư	Giải trí	XiangQi Connect	Tập trung vào việc đưa Cờ tướng đến gần hơn với cộng đồng.
Trường học	Giải đấu	XiangQi Gnite	Đưa Cờ tướng đến gần hơn với hệ thống giáo dục quốc dân; Giúp các em có cơ hội tiếp cận gần hơn với Cờ tướng.
Các giải vô địch	Phát triển trí não; Chuẩn bị nhân sự cho các giải thể thao	XiangQi CHAMP	Phát triển trí tuệ; Tìm kiếm, phát triển và đào tạo các VĐV Cờ tướng chất lượng

			cao từ các giải thể thao phong trào, từ đây củng cố lực lượng VĐV Cờ tướng chuyên nghiệp của Singapore.
Người cao tuổi	Tạo thói quen vận động; Giảm thiểu chứng suy giảm trí nhớ	XiangQi ACTIVE	
Trường mầm non	Khuyến khích thói quen vận động; Tăng cường sự phát triển của trí não.	XiangQi BRAIN	Phát triển trí tuệ.

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân, Học viện Cờ tướng Singapore đã phát triển 4 loại giáo trình khác nhau. Ví dụ như đối với nhóm các CLB thể thao cộng đồng và cụm dân cư, Học viện Cờ tướng Singapore có chương trình XiangQi CONNECT bao gồm 3 học phần, với 6 tiết học để hoàn thành Cấp độ 1. Mục tiêu của chương trình XiangQiConnect là tạo cơ hội để mọi người có cơ hội thi đấu, giao hữu với bạn bè, người thân và những người yêu thích Cờ tướng.

2. Chương trình huấn luyện theo hệ thống

Có rất nhiều chương trình huấn luyện và đào tạo Cờ tướng của Học viện Cờ tướng Singapore và tất cả đều được xây dựng một cách rất hệ thống và bài bản.

Dưới đây là ví dụ minh họa của chương trình huấn luyện Cờ tướng dành cho nhóm đối tượng là các trường học trên địa bàn đảo quốc Singapore, để người đọc có thể hiểu rõ hơn về cách thức và nội dung chương trình đào tạo:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỜ TƯỚNG CHO TRƯỜNG HỌC TẠI SINGAPORE

	Nhận biết Cờ tướng	Những khái niệm cơ bản về Cờ tướng	Cờ tướng nâng cao
Mục tiêu	Đưa ra được những kiến thức cơ bản về Cờ tướng cho học sinh và xây dựng niềm yêu thích của các em cho môn thể thao này.	Phát triển những kỹ năng và chiến thuật cơ bản khi thi đấu Cờ tướng	Phát triển kỹ năng, bổ sung chiến thuật, tạo cơ hội để các em thi đấu tranh tài, tăng điểm hệ số Elo...
Bước phát triển	Nhận thức và sự yêu thích	Sự yêu thích và phát triển các kỹ năng cơ bản	Phát triển kỹ năng và nâng cao trình độ
Phát triển nhân cách	Sự tôn trọng, trách nhiệm, lòng tự trọng, tinh thần thể thao thượng võ, khả năng tập trung, tư duy chiến thuật, phát triển trí nhớ, sự, phản xạ nhạy bén...		

3. Học Cờ tướng ở đâu?

Nhân sự trực tiếp tham gia công tác huấn luyện tại Học viện Cờ tướng Singapore đều là các kỳ thủ quốc gia Singapore. Bên cạnh kỹ năng và tư duy cao cấp của Cờ tướng, những kỳ thủ này đều có Chứng chỉ huấn luyện viên Cờ tướng. Chính vì vậy, phụ huynh cũng như nhà trường có thể hoàn toàn yên tâm khi gửi các em đến đây.

Chương trình đào tạo Cờ tướng tại các CLB thể thao cơ sở, các cụm dân cư được xây dựng và thiết kế phù hợp với nhu cầu và mong muốn của từng địa bàn, nhưng vẫn phải tuân thủ các

quy định cơ bản của Hội đồng Thể thao Singapore và Bộ Giáo dục quốc gia. Ngoài ra, các lớp học Cờ tướng tại cụm dân cư sẽ được đặt tại địa điểm thuận tiện nhất để gia đình có thể dễ dàng đưa con em đến học, ví dụ như CLB thể thao địa phương, nhà sinh hoạt cộng đồng...

Nếu như một cá nhân có nhu cầu mở lớp dạy Cờ tướng tại CLB thể thao cơ sở của địa phương, việc đầu tiên cần làm là gửi đề xuất lên Học viện Cờ tướng Singapore để Học viện cử các chuyên gia xuống cơ sở đây khảo sát thực trạng, từ đây đưa ra được các phương án về chương trình đào tạo, kế hoạch nhân sự, điều tiết nhân lực và trang thiết bị, dụng cụ tập luyện...

Được biết, chương trình đào tạo của Học viện Cờ tướng Singapore cơ bản có 16 cấp độ. Dưới đây là sơ lược thông tin về 16 cấp độ, cũng như những chứng chỉ căn bản mà học viên có thể đạt được khi tham gia chương trình của Học viện, tại bất cứ địa điểm đào tạo được cấp phép.

Cấp	Số lượng tiết học	Chứng chỉ
Từ cấp 13 đến cấp 16	15 tiết học mỗi cấp	Hoàn thành đủ từ cấp 13 đến cấp 16 đạt chứng chỉ Bạch kim
Từ cấp 9 đến cấp 12	15 tiết học mỗi cấp	Hoàn thành đủ từ cấp 9 đến cấp 12 đạt chứng chỉ Vàng
Từ cấp 7 đến cấp 8	15 tiết học mỗi cấp	Hoàn thành đủ từ cấp 5 đến cấp 8 đạt chứng chỉ Bạc
Từ cấp 5 đến cấp 6	8 tiết học mỗi cấp	
Từ cấp 1 đến cấp 4	8 tiết học mỗi cấp	Hoàn thành đủ từ cấp 1 đến cấp 4 đạt chứng chỉ Đồng

Thu Hà tổng hợp

(theo www.learnxq.com)

HỌC VIỆN CỜ VUA SINGAPORE

I. Vài nét về Học viện Cờ vua Singapore

Cờ vua từ lâu đã được công nhận trên toàn thế giới là môn thể thao trí tuệ mạnh mẽ và cải thiện thành tích học tập. Các nhà giáo dục cũng nhận ra khả năng của môn thể thao Cờ vua trong việc cải thiện khả năng nhận thức, tư duy và lý luận.

Nhận biết được những giá trị của Cờ vua trong học tập, sinh hoạt và cuộc sống, Học viện Cờ vua Singapore đã sớm được ra đời, với mục tiêu mang môn thể thao này đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là các em nhỏ.

1. Tầm nhìn của Học viện Cờ vua Singapore

Học viện Cờ vua Singapore mong muốn trở thành một trung tâm Cờ vua hàng đầu, là sự lựa chọn để phát triển trí tuệ và sức khỏe cho trẻ, hướng tới một tương lai tươi sáng, đồng thời là biểu tượng cho tinh thần, tư tưởng “Học tập gắn liền với giải trí – Giải trí gắn liền với nâng cao tri thức”.

2. Sứ mệnh của Học viện Cờ vua Singapore

Nuôi dưỡng sự phát triển toàn diện ở trẻ em, để các em vượt lên và “làm giàu” cho bản thân nhằm đáp ứng những nhu cầu tương lai.

3. Giá trị cốt lõi của Học viện Cờ vua Singapore

- Tập thể gồm những chuyên gia đào tạo nhiều kinh nghiệm và chuyên nghiệp;

- Truyền đạt kiến thức và kỹ năng tới các học viên bằng cả sự chân thành;
- Tích cực tham gia và kết nối với tất cả các bên liên quan;
- Tôn trọng suy nghĩ, ước mơ và trình độ của từng học viên.

4. Môi trường văn hóa và cam kết của Học viện Cờ vua Singapore

- ***Môi trường văn hóa***

Môi trường văn hóa ở Học viện Cờ vua Singapore luôn cởi mở, tôn trọng, tin tưởng khách hàng và đội ngũ nhân viên của Học viện; tiếp nhận và tìm kiếm các giải pháp sáng tạo vì lợi ích của khách hàng; làm việc theo nhóm và lợi nhuận, tạo điều kiện quan trọng cho sự phát triển liên tục của Học viện Cờ vua Singapore.

- ***Cam kết với khách hàng***

Học viện Cờ vua Singapore đánh giá cao khách hàng, nhận thức được tầm quan trọng của họ đối với hoạt động kinh doanh và thành công của Học viện và cam kết tích cực cải thiện dịch vụ và sản phẩm của Học viện.

- ***Cam kết với đội ngũ nhân viên***

Học viện Cờ vua Singapore chăm sóc cho nhân viên bằng cách tạo ra một môi trường làm việc thuận lợi để họ phát triển cùng với Học viện.

- ***Cam kết với cộng đồng***

Học viện Cờ vua Singapore tôn trọng nghĩa vụ xã hội, đóng góp để phát triển “tính nhân ái” của môn Cờ vua và cam kết trở thành một tổ chức xã hội tốt bằng cách luôn hành động chuyên

nghiệp, có đạo đức và nhân văn trong tất cả các mối quan hệ của Học viện với cộng đồng.

5. Cơ sở vật chất và trang thiết bị

Học viện Cờ vua Singapore tọa lạc tại 865 Mountbatten Road # 02-27/28 Trung tâm mua sắm Katong Singapore 437844. Học viện Cờ vua Singapore được trang bị hệ thống phòng ốc học tập, trang thiết bị, cơ sở vật chất hiện đại, đảm bảo cho hoạt động đào tạo và huấn luyện Cờ vua ở nhiều quy mô.

II. Tìm hiểu về Chương trình đào tạo Cờ vua tại Học viện Cờ vua Singapore

Chương trình đào tạo Cờ vua của Học viện Cờ vua Singapore là một chương trình toàn diện, có cấu trúc khoa học và theo trình độ, phù hợp với các em nhỏ từ 5 tuổi cho tới các em đã nắm vững kiến thức chỉ cần củng cố kỹ năng và tư duy chiến thuật.

Ở cấp độ cơ bản, các em sẽ được tìm hiểu về môn Cờ vua, các quân cờ, các nước đi đơn giản, bảo vệ các quân cờ của mình và các tình thế cơ bản khác nhau của trò chơi như chiếu tướng, chiếu hết và chiếu bí.

Ở các cấp độ tiếp theo, các em sẽ được tập trung vào đào tạo chiến thuật và chiến lược của người chơi bao gồm nguyên tắc khai cuộc, trung cuộc, và tàn cuộc. Bên cạnh đó, các em còn được giảng dạy những giá trị tốt đẹp từ việc học Cờ vua như tư duy mạch lạc, sự kiên nhẫn, tính bao quát, tư duy chiến thuật...

Học viện Cờ vua Singapore cũng bổ sung các khóa học theo chủ đề và tập trung huấn luyện theo yêu cầu từ các tổ chức, đơn

vị hoặc cá nhân. Đặc biệt là những khóa học huấn luyện cho các em chuẩn bị tham gia tranh tài ở các giải Cờ vua trong nước, khu vực hoặc quốc tế.

Đối với một số nhu cầu đào tạo đặc biệt, Học viện Cờ vua Singapore cũng trực tiếp tổ chức các lớp về Cờ vua chuyên sâu, Luật Cờ vua hoặc Phương thức tổ chức các giải đấu Cờ vua...

Thu Hà tổng hợp
(theo www.chessacademysg.com)

HỌC VIỆN PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THỂ CHẤT VÀ CỜ TẠI THÁI LAN

I. Giới thiệu

Học viện phát triển hoạt động ngoài giờ và Cờ tại Thái Lan (hay còn được biết đến với tên gọi Học viện IWICA) được thành lập từ năm 2005, với mục đích ban đầu là tập hợp những cá nhân xuất sắc nhất trong các hoạt động vui chơi, giải trí, thư giãn... bổ trợ kỹ năng cho các em nhỏ bên cạnh khoảng thời gian học tập ở trường. Học viện IWICA mong muốn sẽ giúp các em phát triển tối đa khả năng sáng tạo, trí tượng tượng, tính cách cũng như những kiến thức tổng quát nhất về các hoạt động giải trí cơ bản.

Học viện IWICA nổi tiếng với 2 chương trình đào tạo đặc biệt, gồm:

- Trung tâm phát triển hoạt động ngoài giờ IWICA
- Trung tâm đào tạo và phát triển Cờ IWICA

II. Các dịch vụ giáo dục cung cấp

1. Trung tâm phát triển hoạt động ngoài giờ IWICA

Trung tâm phát triển hoạt động ngoài giờ IWICA là viên gạch đầu tiên đánh dấu sự khởi đầu của Học viện IWICA trong việc quan tâm đến hoạt động giải trí cho thế hệ thanh thiếu niên. Một số những hoạt động của trung tâm hiện thu hút được đông đảo sự tham gia của các em có thể kể đến như:

- Các khóa học đào tạo yoga, lập trình máy tính, ngoại ngữ, kịch...;

- Các khóa đào tạo về tự động hóa: Trong thời đại phát triển của công nghệ và ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, Trung tâm cũng triển khai các khóa đào tạo về tự động hóa cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là các lớp lứa tuổi thanh thiếu niên thu hút một lượng lớn học viên tham dự.

- Các khóa đào tạo về tư duy toán học hiện đại: Một bước tiến mới của Trung tâm chính là việc tổ chức các khóa đào tạo về tư duy toán học hiện đại, toán tính nhanh và các phương pháp toán khác bắt đầu từ năm 2016

2. Trung tâm đào tạo và phát triển Cờ IWICA

Trung tâm đào tạo và phát triển Cờ IWICA nằm trong Học viện IWICA được chính thức thành lập từ năm 2008, và đây là sản phẩm hợp tác giữa Bộ Giáo dục Thái Lan và Liên đoàn Cờ vua thế giới. Mục tiêu ban đầu thành lập Trung tâm đào tạo và phát triển Cờ IWICA tại Thái Lan chính là việc xây dựng một môi trường phát hiện, đào tạo và phát triển các nhân tố xuất sắc cho Cờ Thái Lan, giúp các em có một môi trường đào tạo Cờ theo chuẩn quốc tế, đồng thời thuận lợi hơn trong công tác tổ chức giải đấu và nhận tài trợ.

Theo nghiên cứu của các chuyên gia Thái Lan, Cờ được xem là môn thể thao giúp phát triển khả năng tập trung, nhạy bén, tư duy phản biện và làm việc trong môi trường áp lực.

III. Sơ lược về các thông tin về các trung tâm đào tạo phát triển Cờ IWICA tại Thái Lan

1. Trung tâm Narathiwat

Trung tâm Narathiwat là trung tâm chính trong hệ thống các trung tâm đào tạo và phát triển Cờ IWICA của Thái Lan. Trung tâm có 2 lớp học, được trang bị đầy đủ các trang thiết bị như máy tính xách tay, máy chiếu, thư viện sách và thư viện trực tuyến hỗ trợ cho công tác đào tạo và huấn luyện các cá nhân có niềm đam mê với Cờ.

Một phòng học được sử dụng với mục đích đào tạo, một phòng học thích hợp cho công tác tổ chức các giải cờ quy mô từ 40-50 người.

Bên cạnh đây, trong khuôn viên trung tâm cũng có khu vực quầy lưu niệm kinh doanh các sản phẩm liên quan đến cờ và khu vực cung cấp dịch vụ ăn uống.

- Địa chỉ: Tầng 1, 375/429, Khu dân cư Belle Park Sathu Pradit Soi 19, Đường Sathu Pradit Chongnonsi, Yan Nawa, Bangkok, Thái Lan

- Điện thoại: +6681 699 2038

2. Trung tâm Chiang Mai

Trung tâm đào tạo Chiang Mai được thành lập với mục đích trở thành cơ sở đào tạo về Cờ bài bản và quy mô nhất tỉnh Chiang Mai, Thái Lan. Được đặt tại khu vực đông dân cư, bên cạnh các khóa học về Cờ, trung tâm Chiang Mai cung cấp thêm các khóa học phát triển kiến thức về tự động hóa và toán học, phục vụ những cá nhân có nhu cầu. Ngôn ngữ được đào tạo bằng tiếng Anh và tiếng Thái.

Chương trình đào tạo của các lớp học tại trung tâm được thiết kế phù hợp với mong muốn học tập của từng đối tượng và tổ chức, với số lượng giờ giảng dạy, thời gian giảng dạy đa

dạng, phong phú. Bên cạnh đây, trung tâm cũng có dịch vụ tổ chức các tiết học bồi dưỡng và huấn luyện cho các trường có nhu cầu.

- Địa chỉ: Phòng B203, Trung tâm thương mại @Curve, Đường Chang Klan, Quận Muang, Chiang Mai, Thái Lan.

- Email: **iwica.chiangmai@gmail.com**

- **iwica.centre@gmail.com**

- Điện thoại liên hệ: 062 657 7084/ 092 406 7556

3. Trung tâm Pattaya

Trung tâm Pattaya được đặt tại Trung tâm ngôn ngữ Wardtawan, với các lớp đào tạo và chương trình đào tạo đa dạng cho nhiều lứa tuổi, trình độ.

- Địa chỉ: Trung tâm ngôn ngữ Wardtawan: 206/101-102, M.9 Đường Central Pattay, Nongprue, Banglamuang, Chonburi.

- Điện thoại: 0816992038 & 038413733

- Email: **iwica.centre@gmail.com**

4. Trung tâm Hua Hin

Trung tâm Hua Hin là một trong những trung tâm có sự phát triển về Cờ mạnh nhất Thái Lan. Trung tâm thường xuyên khai giảng các lớp học đào tạo Cờ hàng tháng dành cho trẻ em, với nhiều trình độ từ cơ bản đến nâng cao.

Bên cạnh đây, trung tâm cũng phối hợp với các trường học trong địa bàn để tổ chức các buổi học nâng cao, đào tạo ngoại khóa cho các em học sinh. Cũng như tổ chức các giải Cờ trong khu vực, các giải Cờ mở rộng...

- Địa chỉ: Trung tâm tiếng Anh Huahin: 87/19 Petchkasame Hua Hin, Prachuap Kirikan 77110.
- Điện thoại: 032 470 681, 092 406 7556
- Email: **iwica.huahin@gmail.com**
iwica.centre@gmail.com
- Website: **www.insightenglish-huahin.com.**

5. Trung tâm Sukhumvit

Trung tâm đào tạo Cờ Sukhumvit nằm trong khuôn viên Trung tâm thương mại Fashion Island Sukhumvit, với số lượng phòng học phong phú, phục vụ cho mục đích đào tạo cá nhân hoặc đội tuyển tùy thuộc vào nhu cầu.

- Địa chỉ: Trung tâm thương mại Fashion Island Sukhumvit, Soi 39 Ramindra Khwaeng Khan Na Yao, Krung Thep Maha Nakhon 10230.
- Email: **iwica.centre@gmail.com.**

Trần Bình tổng hợp

(theo IWICA Chess School FIDE Academy)

KHU VỰC CHÂU Á

HỌC VIỆN CỜ ẤN ĐỘ

Vài nét về Học viện Cờ Ấn Độ

Học viện Cờ Ấn Độ là một sáng kiến thú vị của Praful Zaveri , HLV Cờ đạt chứng chỉ HLV cao cấp đầu tiên của Ấn Độ do Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE) cấp. Được thành lập vào năm 2010, Học viện Cờ Ấn Độ hiện nay là trường đào tạo Cờ hàng đầu của quốc gia này, đồng thời gặt hái được nhiều thành công trong cả công tác đào tạo và thi đấu.

Học viện Cờ Ấn Độ bao gồm 5 trung tâm đang hoạt động mạnh trên khắp cả nước. Ngoài ra, Học viện còn liên kết với các trường THCS tại các tỉnh, thành... để tổ chức các lớp đào tạo Cờ ngoài giờ cho các học sinh yêu thích môn thể thao trí tuệ này. Danh sách các trung tâm đào tạo Cờ trực thuộc Học viện Cờ Ấn Độ bao gồm:

- Trường trung học Don Bosco, Borivali – Trụ sở chính;
- Trung tâm Khoa học & Văn hóa, Peddar, Mumbai;
- Học viện trẻ em, Asha Nagar, Kandivali;

- Học viện trẻ em, Ashok Nagar;
- Trường trung học Don Bosco, Seawoods, Navi Mumbai.

Tính độc đáo của Học viện Cờ Ấn Độ

Học viện Cờ Ấn Độ tự tin rằng đây là nơi mang đến những phương pháp đào tạo tại Cờ mới nhất cho các học viên yêu thích môn thể thao trí tuệ này. Đặc biệt hơn nữa, Học viện luôn muốn xây dựng được một môi trường vui vẻ cho các học viên mỗi khi bước chân vào lớp học.

Dưới đây là một số những điểm độc đáo khi học viên tham gia học tập tại Học viện:

- Học viện Cờ Ấn Độ có giáo trình đào tạo “độc lập” so với các cơ sở đào tạo Cờ hiện đại;
- Học viện Cờ Ấn Độ được trang bị đầy đủ các thiết bị mới nhất như bàn cờ, đồng hồ bấm giờ, bàn cờ “ảo”, máy chiếu...;
- Học viện Cờ Ấn Độ đã phát triển ứng dụng thi đấu trực tuyến (Live Chess Game Application) do chính các cán bộ của Học viện thiết kế và xây dựng, với mục tiêu hỗ trợ quá trình tập luyện của các học viên;
- Học viện Cờ Ấn Độ xây dựng hoàn thiện hồ sơ theo dõi phát triển trình độ của từng học viên, thông qua quá trình thi đấu của từng cá nhân tại các giải đấu cấp cơ sở, cấp khu vực, hay đôi khi là các giải đấu quốc gia, quốc tế...;
- Học viện Cờ Ấn Độ có nhiều chương trình giảng dạy đa dạng, phù hợp với nhiều trình độ của từng cá nhân;
- Học viện Cờ Ấn Độ có đội ngũ HLV đào tạo chuyên nghiệp và nhiều kinh nghiệm;

- Học viện Cờ Ấn Độ gặt hái được nhiều thành tích thi đấu xuất sắc tại các giải đấu;
- Học viện Cờ Ấn Độ xây dựng môi trường đào tạo có văn hóa và phong thái chuyên nghiệp.

Bình Nguyên tổng hợp
(theo www.indianchessschool.com)

HỌC VIỆN CỜ TẠI TRUNG QUỐC: MÔ HÌNH, QUY MÔ VÀ CÁCH THỨC PHÁT TRIỂN

I. HỌC VIỆN CỜ THÀNH ĐÔ

1. Giới thiệu về Học viện Cờ Thành Đô

Được thành lập vào năm 1961, Học viện Cờ vua Thành Đô, trước đây gọi là Trường thiếu niên Cờ vua Thành Đô, là trường đào tạo cờ chuyên nghiệp duy nhất ở tỉnh Tứ Xuyên, với mục đích tìm kiếm tài năng, huấn luyện và truyền tải những tinh hoa tuyệt vời nhất của Cờ vua, Cờ tướng, Cờ vây và Cờ đam đến với mọi người.

Học viện Cờ Thành Đô có hơn 40 chuyên gia, huấn luyện viên cao cấp, huấn luyện viên cấp một và hơn 50 trợ giảng. Sự kết hợp giữa giảng viên nhiều kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy khoa học đảm bảo trình độ giảng dạy và kết quả giảng dạy của Học viện rất xuất sắc.

2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị hỗ trợ tập luyện

Học viện Cờ Thành Đô hiện có sáu cơ sở: Trụ sở chính, cơ sở Xinglong, cơ sở Qingyang, cơ sở Gaoxin, cơ sở Dayuan và cơ sở Jinsha.

Trụ sở chính: Khuôn viên của trụ sở chính tọa lạc tại số 14 đường Gongfu, trung tâm thành phố. Trụ sở chính được thiết kế và xây dựng như một tổ hợp văn phòng và thể thao đẳng cấp, với môi trường hiện đại, gồm 14 phòng phục vụ cho hoạt động huấn luyện, và 1 phòng họp có sức chứa hơn 200 người phục vụ cho

hoạt động tổ chức các giải đấu. Tòa nhà được trang bị hệ thống internet không dây tốc độ cao, trang thiết bị hỗ trợ tập luyện hiện đại, các sách báo, tài liệu hỗ trợ quá trình tập huấn...

Cơ sở Xinglong tọa lạc tại số 33 phố Xinglong ở trung tâm thành phố. Đây nguyên là địa điểm của trường cờ cũ. Giao thông đến cơ sở Xinglong tương đối thuận tiện vì có nhiều tuyến xe buýt. Khuôn viên được kết nối với khách sạn Tứ Xuyên ở phía đông, tòa nhà Yudu ở phía nam, quốc lộ Taisheng ở phía tây và tòa nhà bưu điện cũ ở phía bắc. Hệ thống cơ sở vật chất của tòa nhà Xinglong gồm 14 phòng đào tạo, 2 phòng họp với quy mô 200 người và 50 người, phù hợp với mục đích đào tạo, tập huấn đội tuyển, hoặc tổ chức các giải đấu.

Cơ sở Qingyang nằm trên tầng 2 và tầng 3 của Khu liên hợp thể hình quốc gia tại Trung tâm thể thao quận Qingyang, số 2 đường Xidi. Cơ sở có 9 phòng tập và 2 phòng họp rộng rãi và khu vực bãi đậu xe thuận tiện. Điểm đặc biệt là cơ sở Qingyang có khu vực trang bị một số thiết bị dụng cụ thể thao để phụ huynh có thể tranh thủ tập luyện trong khoảng thời gian đợi chờ con em mình tham gia học tập tại đây.

Cơ sở Gaoxin tọa lạc tại số 83 đường Tianyi, khu vực phía bắc Đại lộ Ngọc Châu. Giao thông di chuyển đến cơ sở Gaoxin rất thuận tiện. Cơ sở có 5 phòng đào tạo, 1 phòng đa chức năng và 1 phòng đọc tập trung các sách báo, tạp chí về văn hóa Cờ vua.

Cơ sở Dayuan nằm trên tầng 15 Khu B của Tòa nhà Thành phố Kaixuan South, số 401 đường Sheng'an, Khu công nghệ cao Thành Đô. Cơ sở hiện có 5 phòng đào tạo, văn phòng riêng biệt, khu vực phòng khách khá hiện đại và một bãi đậu xe ngầm rộng rãi, thuận tiện cho cha mẹ gửi con em đi học.

Cơ sở Jinsha nằm trong khu vực Jinsha với di sản lịch sử và văn hóa phong phú và các cơ sở thương mại và kinh doanh hoàn chỉnh. Cơ sở Jinsha nằm đối diện với Trung tâm mua sắm Xidan, với 10 phòng đào tạo, 2 văn phòng và khu vực phòng chờ hiện đại. Giao thông xung quanh khuôn viên rất thuận tiện, cách ga tàu điện ngầm phía tây Qingjiang khoảng 300 mét.

3. Những dấu ấn của Học viện Cờ Thành Đô trong sự phát triển của môn Cờ tại Trung Quốc

Học viện Cờ Thành Đô được thành lập với mục đích tìm kiếm, trau dồi các tài năng Cờ, và đào tạo các em với chất lượng huấn luyện tốt nhất. Trong những năm qua, nhiều VĐV Cờ nổi tiếng đã được phát hiện, “ươm mầm” và phát triển trong môi trường giảng dạy chuyên nghiệp này, có thể kể đến như: Go Song Songlin, Zheng Hong, Kong Xiangming, Wang Yuan, Li Liang, Weng Ziyu (nay đã nhập quốc tịch Nhật Bản), Yang Yi, Li Yi, Yu Ping, Gu Ling Yi, Liu Xi, Guo Juan (nay đã nhập quốc tịch Hà Lan), Liu Bo (nay đã nhập quốc tịch Nhật Bản), Zheng Ce, Li Ying...

Danh tiếng của “cái nôi đào tạo Cờ quốc gia” luôn đồng hành cùng sự phát triển của Học viện Cờ Thành Đô, và cho đến nay, Học viện vẫn giữ vững được niềm tin cũng như vị trí số một trong lòng các đơn vị khi gửi VĐV đến tập luyện. Mỗi năm, hàng trăm VĐV Cờ của các tỉnh, các cơ sở giáo dục, các ngành đều được gửi đến Học viện Cờ Thành Đô để trau dồi và bổ sung thêm kỹ năng trước khi tham gia vào các giải đấu quan trọng.

Tháng 8/2000, Học viện Cờ Thành Đô đã vinh dự được Tổng cục Thể dục thể thao Trung Quốc công nhận là “cái nôi”

đào tạo, phát triển Cờ, đặc biệt là phong trào Cờ thanh thiếu niên quốc gia.

Học viện Cờ Thành Đô luôn tổ chức các giải đấu Cờ vua, Cờ tướng, Cờ đam... trong năm, ở nhiều trình độ từ căn bản cho đến trình độ cao. Học viện Cờ Thành Đô còn thường xuyên tổ chức các sự kiện liên quan đến thi đấu Cờ cho trẻ em, phối hợp với các Sở, đơn vị thể thao tỉnh trong việc tổ chức miễn phí các hoạt động đào tạo phát triển Cờ cho thanh thiếu niên... với mục đích phát triển và quảng bá rộng rãi phong trào Cờ cũng như văn hóa Cờ đến cộng đồng.

Song song với việc tổ chức các giải đấu, Học viện Cờ Thành Đô còn có một lượng học viên ấn tượng. Theo thống kê, tại trụ sở chính có khoảng 61 lớp, với hơn 1.100 học viên; tại cơ sở Xinglong có 40 lớp, với hơn 700 học viên; tại cơ sở Qingyang có 26 lớp, với hơn 300 học viên; tại cơ sở Dayuan có 19 lớp, với hơn 300 học viên; cơ sở Jinsha, mặc dù mới bắt đầu đưa vào hoạt động từ tháng 1/2017, nhưng hiện đã có 12 lớp, với hơn 100 học viên và dự kiến sẽ còn tăng lên trong thời gian tới.

II. HỌC VIỆN CỜ TƯỚNG TRUNG QUỐC

1. Giới thiệu về Học viện Cờ tướng Trung Quốc

Kể từ khi được Tổng cục Thể dục thể thao Trung Quốc ký quyết định thành lập vào 04/01/2004, Học viện Cờ tướng Trung Quốc trụ sở Hàng Châu (sau đây gọi tắt là Học viện Cờ Hàng Châu) đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển và quảng bá môn thể thao trí tuệ này rộng rãi hơn đến cộng đồng yêu thích Cờ tướng trong nước và quốc tế.

Học viện Cờ Hàng Châu tọa lạc tại Tòa nhà Tianyuan, bên bờ sông Qiantang yên bình. Tòa nhà được đưa vào sử dụng từ năm

2007, với thiết kế hiện đại, trang thiết bị phòng ốc tân tiến, phục vụ cho công tác tập huấn và luyện tập Cờ.

2. Học viện Cờ Hàng Châu và công tác chuẩn bị cho ASIAD 2022 tại Hàng Châu, Trung Quốc

Ngày 23/11/2018 vừa qua, Ban vận động Dự án phát triển và xúc tiến Cờ quốc gia đã được tổ chức tại Học viện Cờ Hàng Châu về những việc cần làm để chuẩn bị cho công tác tổ chức thi đấu môn Cờ tại khuôn khổ ASIAD 2022, cũng như kế hoạch phát triển môn thể thao trí tuệ này rộng rãi hơn trong cộng đồng.

Rất nhiều chuyên gia trong lĩnh vực tổ chức, quản lý và giám sát các hoạt động liên quan đến Cờ vua, Cờ tướng, Cờ vây... đã đến tham dự và đóng góp ý kiến. Được biết, các chuyên gia đều thống nhất rằng việc xây dựng, tổ chức và thiết kế các lớp học Cờ cho trẻ em, thanh thiếu niên là việc làm vô cùng cần thiết và quan trọng, góp phần tích cực vào việc quảng bá hình ảnh, hoạt động của Cờ tới mọi người. Điều này cũng được xem là tạo nền tảng vững chắc cho việc tổ chức thành công các trận đấu tranh tài của môn Cờ trong khuôn khổ ASIAD 2022.

III. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CỜ VUA TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO XIXIASHU, LIJIANG, TRUNG QUỐC

1. Giới thiệu về Trung tâm đào tạo Xixiashu

Trung tâm đào tạo Xixiashu, thuộc tỉnh Lijiang, Trung Quốc được thành lập với đặc điểm cơ bản tương đương mô hình một trường học năng khiếu thể chất cho trẻ em.

2. Mục tiêu phát triển Cờ vua của Trung tâm đào tạo Xixiashu

- Triết lý giáo dục của Trung tâm đây là: “Phát triển nhân lực, với giáo viên và học sinh là trọng tâm”. Điều này được thể hiện qua hai yếu tố. Thứ nhất là sự phát triển của Trung tâm phải được thực hiện nhằm nâng cao chất lượng sống cho tất cả mọi người, bao gồm cả đời sống tinh thần và vật chất. Thứ hai là phát triển của Trung tâm phải gắn liền với xu hướng phát triển của xã hội, của cộng đồng và đất nước;

- Xây dựng ngôi trường đào tạo thể chất bám sát chính sách giáo dục của Đảng và Nhà nước, tuân thủ Luật pháp và phù hợp với tình hình khách quan, điều kiện xã hội của Trung tâm, địa phương;

- Quản lý nhân sự khoa học, tinh tế, nhân văn và hiệu quả.

3. Kế hoạch phát triển Cờ vua tại Trung tâm đào tạo Xixiashu

- Xây dựng hoàn thiện bộ sách giáo khoa đào tạo Cờ vua dành cho học sinh khối tiểu học của Trung Quốc, với trình độ đa dạng gồm căn bản, trung cấp và nâng cao;

- Tổ chức tốt hơn các CLB Cờ tại Trung Quốc, và xây dựng chương trình đào tạo đặc biệt dành cho các “hạt giống xuất sắc” Cờ tại các CLB này;

- Thường xuyên tổ chức các giải Cờ giao lưu giữa các trường trong khu vực, với mục tiêu tạo cơ hội cọ xát cho các học sinh, “hạt giống xuất sắc”... để các em trau dồi kinh nghiệm và chia sẻ kinh nghiệm thi đấu...;

- Khuyến khích các em học sinh khối tiểu học tham gia tranh tài tại các giải cấp thành phố, cấp tỉnh hoặc cấp quốc gia;

- Khuyến khích học sinh thường xuyên tranh tài, thi đấu với các đối thủ trình độ cao hơn để giành nâng điểm hệ số Elo...;
- Nghiên cứu, làm đề tài khoa học, đề tài giáo dục về hoạt động Cờ và sự phát triển của Cờ trong giáo dục đào tạo...;
- Tổ chức thường xuyên các lớp đào tạo “mở”, các lớp chia sẻ kinh nghiệm chơi Cờ với các kỳ thủ xuất sắc ở trong cộng đồng dân cư. Đây là những “nhân tố” có cách chơi Cờ và kinh nghiệm chơi Cờ vô cùng đặc biệt so với cách đào tạo chuyên nghiệp mà các VĐV vẫn từng biết;
- Nâng cấp, trang bị hệ thống thiết bị phần cứng, phần mềm hỗ trợ cho công tác đào tạo, tập huấn...;

Phương Ngọc tổng hợp

(theo www.zgqyhzfy.com, www.cdqy.cn và www.wenku.baidu.com)

CÁC QUỐC GIA KHÁC TRÊN THẾ GIỚI

SỰ RA ĐỜI CỦA HỌC VIỆN CỜ VUA TẠI KHANTY- MANSIYSK VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA MÔN CỜ VUA TẠI NGA

Học viện Cờ vua đầu tiên của Nga được ra đời tại Khanty-Mansiysk vào tháng 9/2010 là sự phối hợp giữa Chương trình phát triển hoạt động thể chất thanh thiếu niên Gazprom với Ủy ban Olympic Nga. Học viện Cờ vua Khanty-Mansiysk được hoạt động với mục đích chính là thúc đẩy sự phát triển của môn Cờ vua tại địa phương nói riêng, đồng thời xây dựng được đội ngũ VĐV Cờ vua trẻ kế cận cho nền thể thao nước nhà nói chung.

Tòa nhà của Học viện được thiết kế dựa vào những ứng dụng tiên tiến nhất của khoa học xây dựng, giải pháp công nghệ và tiết kiệm năng lượng, từ đây hỗ trợ tối đa cho công tác điều hành và quản lý công trình. Tòa nhà gồm 2 phòng đào tạo chính, 1 phòng đa năng chuyên dụng với 128 bàn cờ và hệ thống máy tính kết nối internet tốc độ nhanh giúp các em có thể dễ dàng thử tài với đối thủ ở nhiều trình độ, đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Học viện Cờ xây dựng các lớp đào tạo đa dạng, phù hợp cho các em học sinh ở nhiều lứa tuổi, với nhiều trình độ. Đặc biệt, đối với những em có nhu cầu học tập nhưng lại ở quá xa, sẽ

được hỗ trợ và hướng dẫn đào tạo qua chương trình đào tạo trực tuyến thông qua hệ thống internet.

Kể từ khi được thành lập đến nay, Học viện Khanty-Mansiysk đã vinh dự tổ chức rất nhiều các sự kiện quan trọng của Cờ vua thế giới, có thể kể đến như TVH Olympiad Cờ vua thế giới lần thứ 39 tổ chức năm 2010, Đại hội Liên đoàn Cờ vua thế giới lần thứ 81 năm 2010, Giải vô địch Cờ vua Liên bang Nga...

Trần Bình tổng hợp

KHU VỰC LIÊN MINH CHÂU ÂU

Chess24.com

Website thi đấu Cờ trực tuyến của liên minh Châu Âu kết hợp phổ biến Cờ đỉnh cao được thành lập vào năm 2014 có trụ sở chính tại Cộng hòa liên bang Đức. Sự xuất hiện của chess24 với các hoạt động trình chiếu thi đấu biểu diễn miễn phí và các bài bình luận giải đấu chất lượng cao đã mở ra một kỷ nguyên mới cho Cờ hiện đại. Website luôn mời các đại kiện tướng có hệ số Elo vào khoảng 25xx - 26xx và siêu đại kiện tướng 27xx của Liên minh Châu Âu để ghi hình bài giảng. Các tài liệu quý giá về khai cuộc, trung cuộc và tàn cuộc luôn được đặt ở thư viện chung mà kỳ thủ chỉ việc phải đóng một khoản phí nhỏ 10 USD/tháng là có thể truy cập được.

Các event chính làm nên thương hiệu của chess24 gồm: Banter Blitz, Chess Marathon, Grandmaster Analyse, Training Tuesday,...

Các thành viên nòng cốt của công ty chess24 gồm: Kiện tướng quốc tế Lawrence Trent, Đại kiện tướng Jan Gustafsson, Đại kiện tướng Peter Svidler, Đại kiện tướng Pepe Cuenca, Kiện tướng quốc tế Andrey Ostrovskiy, Kiện tướng quốc tế Sopiko Guramishvili và Kiện tướng quốc tế Anna Rudolf.

Trong đó ở những sự kiện giải đấu lớn có Đại kiện tướng Peter Svidler và Đại kiện tướng Jan Gustafsson cùng làm bình

luận viên thì tính chất chuyên môn của bài bình luận được đánh giá là cuốn hút và mang tính chuyên môn cao.

Ngoài ra website cũng là kênh thông tin các sự kiện Cờ nổi bật trên thế giới với độ chính xác cao, thông tin đa chiều.

Website hỗ trợ 3 loại ngôn ngữ là tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Tây Ban Nha.

Website chính (tiếng Anh):

<https://chess24.com/en>

Kênh Youtube của chess24:

<https://www.youtube.com/user/chess24media>

*Trần Nguyễn tổng hợp
(theo www.chess24.com)*

HỌC VIỆN CỜ NEW ZEALAND

I. Giới thiệu

Học viện Cờ New Zealand được thành lập với mục đích ban đầu là trung tâm đào tạo Cờ vua cho thanh thiếu niên, lứa tuổi từ 7 đến 16, từ trình độ cơ bản đến nâng cao. Điểm đặc biệt tại Học viện, theo thống kê, sau mỗi khóa đào tạo 12 tháng, hệ số Elo của các em học viên tăng trung bình hơn 200 điểm.

Cơ sở đào tạo của Học viện được đặt tại thành phố Auckland, New Zealand, tuy nhiên với các học sinh yêu thích bộ môn Cờ, có thể tham gia các khóa đào tạo trực tuyến tại website chính thức của Học viện, theo địa chỉ: **www.nzchessacademy.nz**.

Số lượng học viên của mỗi lớp đào tạo ở từng trình độ tối đa là 12 em. Tiêu chí đào tạo của Học viện là ghép cặp những học viên có trình độ thi đấu tương đương nhau để các em dần nâng cao khả năng cũng như cùng tiến bộ. Bên cạnh đấy, Học viện cũng khuyến khích các em tăng cường các mối quan hệ xã hội, thường xuyên thi đấu giao hữu với các bạn, tự học tại nhà hoặc qua mạng internet, từ đấy không ngừng rèn luyện kỹ năng và nâng cao thành tích thi đấu.

Các chương trình đào tạo của Học viện tập trung vào 3 nhóm hoạt động chính, gồm đào tạo trực tiếp tại Học viện, luyện tập tại nhà và tham gia thi đấu tại những giải Cờ tuyển chọn.

Dưới đây là chi phí đào tạo cho một khóa học tại Học viện theo trình độ tương ứng:

	Cấp 1	Cấp 2	Cấp 3	Cấp 4
Hệ số Elo tương ứng	300 – 600	450 – 850	600 – 1100	750 – 1350
Số giờ đào tạo mỗi tuần	1 tiếng	1 tiếng 20 phút	1 tiếng 40 phút	2 tiếng
Phí tuần	20\$	25\$	30\$	35\$
Phí tháng	-	-	-	127\$
Phí năm	-	-	-	1299\$
Đồ lưu niệm	-	Mũ	Mũ và áo	Mũ, áo và áo khoác

Các học viên được tiếp cận tối đa với Cờ, thông qua nhiều hoạt động đa dạng và phong phú. Đây có thể là các video hướng dẫn chơi cờ, những nước cờ hay, hoặc đôi khi là những kiến thức bổ trợ cho kỹ năng. Tất cả đều được đăng tải trên internet, chia thành nhiều trình độ tương ứng với khả năng của từng học viên, giúp các em dễ dàng tiếp cận với nội dung cần thiết.

II. Làm thế nào xác định được trình độ học viên?

Học viện Cờ New Zealand có rất nhiều lớp đào tạo, tương ứng với trình độ và khả năng chơi của các học viên. Vậy làm các nào xác định được trình độ học viên để các em tham gia vào lớp đúng với khả năng của mình nhất, từ đây thuận tiện hơn cho HLV trong hoạt động đào tạo, cũng như giúp các em nâng cao trình độ sau thời gian học tập ở Học viện? Tại Học viện Cờ New Zealand, các em phải tham gia một bài kiểm tra trình độ ban đầu trước khi chính thức ghi danh nhập học.

Hầu như điểm của các bài kiểm tra ban đầu của học viên tại Học viện từ 200 đến 1500 điểm (theo hệ số Elo). Có khá ít cá nhân giành được điểm đánh giá hơn 2000 điểm kể từ khi Học viện được thành lập đến nay. Thông thường, cứ sau 3 tháng các em sẽ phải tham gia vào một bài đánh giá năng lực và trình độ thi đấu, để từ đây các giáo viên thuận tiện hơn trong việc sắp xếp trình độ học viên.

Tại Học viện, có 4 trình độ đào tạo gồm:

- Cấp độ 1: dành cho các học viên có hệ số Elo từ 300 đến 600 điểm;
- Cấp độ 2: dành cho học viên có hệ số Elo từ 450 đến 850 điểm;
- Cấp độ 3: dành cho học viên có hệ số Elo từ 600 đến 1100 điểm;
- Và cấp độ 4: dành cho học viên có hệ số Elo từ 750 đến 1350 điểm.

III. Nội dung chương trình đào tạo

Trong quá trình học tập tại Học viện, các học viên sẽ được đào tạo và tạo cơ hội tham gia những hoạt động cơ bản gồm:

- Đào tạo trực tiếp trên lớp (đối với những học viên đến lớp) hoặc đào tạo trực tuyến (đối với những học viên đăng ký học từ xa);
- Dự bài kiểm tra đánh giá trình độ và tiến bộ của năng lực theo chu kỳ 3 tháng/lần;
- Tham gia các ván đấu mở rộng, giao lưu giữa các lớp trong khuôn viên Học viện;

- Tham gia dự thính hoặc được khuyến khích tham gia tranh tài tại các giải Cờ quan trọng quy mô địa phương hoặc quốc gia như Cúp Sarapu, Giải vô địch Cờ vua lứa tuổi thanh thiếu niên quốc gia, Giải Cờ vua New Zealand mở rộng...;
- Khai thác các nguồn tài liệu trực tuyến được đăng tải trên website chính thức của Học viện;
- Trao đổi trực tiếp hoặc qua email với HLV hoặc giáo viên hướng dẫn;
- Bảng đánh giá trình độ và sự thay đổi của hệ số Elo qua từng giai đoạn;
- Ưu đãi khi mua các sản phẩm tại website **www.chesscity.nz** và các giải đấu mở rộng.

IV. Các giải đấu quan trọng

Một phần trong những hoạt động được Học viện luôn khuyến khích học viên tham gia đây chính là ghi danh tham gia thi đấu tại các giải đấu quan trọng. Giáo viên trực tiếp hướng dẫn các em sẽ là người huấn luyện và tư vấn các em trong suốt khoảng thời gian tập luyện và chuẩn bị thi đấu, bao gồm các bài tập, tâm lý thi đấu, hỗ trợ tinh thần, đăng ký...

Thông thường, các học viên được khuyến khích nên tham gia tối thiểu 3 giải đấu mỗi năm, để có cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao trình độ.

Dưới đây là một số giải đấu quan trọng trong năm nằm trong danh sách các giải đấu tích điểm nâng cao hệ số Elo của Liên đoàn Cờ New Zealand. Thông tin chi tiết về các giải được thường xuyên cập nhật tại website của Liên đoàn **www.newzealandchess.co.nz** hoặc **www.chesspower.co.nz**.

- Vòng đấu loại trong khuôn khổ Cúp Sarapu (Chủ nhật thứ hai của tháng)

- Tháng 2:

- Giải Cờ Tauranga

- Tháng 3:

- Giải Cờ Auckland Weekenders

- Giải Cờ chớp Howick-Pakuranga thường niên

- Tháng 6:

- Giải Cờ mở rộng Trusts

- Tháng 7:

- Giải Vô địch Cờ chớp lứa tuổi thanh thiếu niên New Zealand;

- Giải Vô địch Cờ lứa tuổi thanh thiếu niên New Zealand;

- Giải Vô địch Cờ các đảo và quần đảo phía bắc.

- Tháng 9

- Giải Vô địch Cờ lứa tuổi thanh thiếu niên vùng Westfield;

- Giải Vô địch Cờ mở rộng các bang bờ biển phía bắc.

- Tháng 10

- Giải Cúp lưu niệm Merv Morrison;

- Cúp Vô địch;

- Vòng chung kết Cờ vua đồng đội quốc gia

- Tháng 12

- Vòng chung kết Cúp Sarapu;

- Giải Vô địch Cờ chớp Papatoetoe
- Tháng 1
- Giải Vô địch Cờ New Zealand quốc tế mở rộng;
- Giải Vô địch Cờ chớp New Zealand.

Phương Ngọc tổng hợp
(theo www.nzchessacademy.nz)

HỌC VIỆN CỜ TERRIAN CỦA KENYA

I. Giới thiệu

Học viện Cờ Terrian của Kenya bắt đầu triển khai hoạt động từ năm 2014, là học viện tiên phong cho công tác đào tạo và phát triển cờ trên toàn đất nước, với mục tiêu “cùng nhau phát triển và thành công”. Học viện Cờ Terrian nằm trong danh sách các học viện uy tín của Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE), trong công tác tìm kiếm, phát triển và đào tạo những tài năng xuất sắc Cờ của Kenya nói riêng và một số quốc gia châu Phi lân cận nói chung. Học viện nhận đào tạo các em từ 5 tuổi, với trình độ căn bản, cho đến các cá nhân ở trình độ cao cấp, các VĐV Cờ Kenya hay những cá nhân chuẩn bị tham gia thi đấu ở giải Cờ cấp khu vực hoặc châu lục. Bên cạnh đó, Học viện cũng đào tạo chương trình giáo dục phổ thông và các kiến thức xã hội cho các học viên có nhu cầu.

Học viện Cờ Terrian cũng phối hợp với các cá nhân kiệt xuất của làng cờ thế giới để xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu học của các cá nhân. Hiện tại, Học viện có liên kết với Đại kiện tướng quốc tế người Thụy Điển Pontus Carlsson trong việc phát triển khóa học dành cho nhóm các VĐV Cờ tài năng.

Ngoài các khóa học Cờ trong khuôn viên học viện, Học viện Cờ Terrian còn kết hợp cùng với các CLB đào tạo Cờ của các trường học trên địa bàn Kenya, với mục đích phát triển bộ môn

Cờ ngay từ cấp cơ sở, đồng thời phát hiện những cá nhân xuất sắc, đào tạo thế hệ kế cận cho làng Cờ của quốc gia này.

Với mục đích phát triển Cờ một cách mạnh mẽ nhất tại quốc gia Đông Phi này, Học viện Cờ vua Terrian có đưa vào triển khai những ứng dụng hiện đại nhất cả về công nghệ và trang thiết bị luyện tập. Có thể kể đến như bàn Cờ vua điện tử DGT, đồng hồ điện tử bấm giờ DGT3000... phục vụ cho công tác đào tạo và đấu cờ trực tuyến; hay phối hợp với Công ty truyền thông Big Box Creative Ltd để triển khai các chương trình quảng bá và phát triển Cờ trên khắp cả nước.

II. Giá trị cốt lõi của Học viện

Giá trị cốt lõi Học viện Cờ Terrian luôn muốn mang đến cho các học viên gồm:

- Chính trực trong thi đấu;
- Trung thực trong cuộc sống;
- Tự tin ở mọi hoàn cảnh;
- Và tâm huyết với đam mê;

III. Dịch vụ của Học viện

1. Đào tạo và huấn luyện Cờ

Học viện Cờ cung cấp dịch vụ tìm kiếm, đào tạo, phát triển các nhân tố mới và xuất sắc cho sự nghiệp Cờ của khu vực và quốc gia. Các học viên đào tạo tại Học viện bên cạnh việc được trau dồi kỹ năng cơ bản, nâng cao của Cờ, còn được bổ sung thêm các kiến thức căn bản về giáo dục, luyện tập và thi đấu dưới áp lực, tâm sinh lý cơ bản TDDT...

Các em học sinh sẽ được kiểm tra đầu vào ngay từ khi bắt đầu tham gia luyện tập và thi đấu tại Học viện, từ trình độ Căn bản, Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp và cuối cùng là Kiện tướng.

2. Cung cấp trang thiết bị, dụng cụ thi đấu

Bên cạnh việc đào tạo và huấn luyện Cờ, Học viện còn là nơi cung cấp trang thiết bị, dụng cụ thi đấu Cờ đa dạng, phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng. Đây có thể là bộ Cờ cao cấp, hiện đại phục vụ cho mục đích sưu tầm và luyện tập không thường xuyên, nhưng cũng có thể là những bộ đơn giản, phục vụ cho nhu cầu luyện tập hàng ngày của các em học viên.

3. Phát triển cộng đồng yêu Cờ

Học viện luôn mong muốn hướng đến việc xây dựng tình yêu Cờ trong lòng các em học viên, và qua các em truyền tải được tình yêu Cờ đến với trường học, gia đình và cộng đồng. Rất nhiều các sự kiện, hội thảo và lớp đào tạo ngắn hạn dành cho phụ huynh và người bảo trợ được tổ chức thường xuyên với mục tiêu đưa Cờ đến gần hơn với mọi người.

4. Tổ chức giải đấu chuyên nghiệp

Bên cạnh công tác tìm kiếm, lựa chọn và đào tạo Cờ, Học viện còn thường xuyên tổ chức các giải đấu Cờ chuyên nghiệp, với mục tiêu cơ bản là tổ chức được một môi trường thi đấu an toàn, lành mạnh và chuyên nghiệp cho các học viên, cũng như những VĐV tham dự.

IV. Công tác đào tạo và những hoạt động cơ bản của Học viện

Học viện thường xuyên có lớp đào tạo dành cho học viên vào thời điểm nghỉ học kỳ, nghỉ giữa kỳ, hoặc các kỳ nghỉ dài

trong năm. Còn trong năm học, thời gian biểu của các lớp đào tạo thường xuyên được tổ chức trong khung giờ từ 7.00 đến 14.00 các ngày thứ 7 trong tháng.

Thời lượng đào tạo cho mỗi buổi học vào khoảng 1 tiếng đồng hồ, đối với những học viên ở cấp độ cơ bản. Thời lượng mỗi buổi học sẽ được kéo dài hơn khi các em lên tới trình độ cao hơn, hoặc do nhu cầu đào tạo cấp tốc, tăng cường ở một số thời điểm nhất định. Học phí cho 10 buổi đào tạo căn bản vào khoảng 8.000 shiling Kenya (vào khoảng 90 USD)/học viên.

Phuong Ngọc tổng hợp
(theo www.terrianchess.com)

HỌC VIỆN CỜ CANADA

I. Giới thiệu về Học viện Cờ Canada

Học viện Cờ Canada (CIC) được thành lập vào năm 2005, với hai mục đích cơ bản: (1) Tạo cơ hội cho mọi người tiếp cận được với Cờ và (2) Cờ trở thành một công cụ giúp cải thiện tình hình học tập, cuộc sống và tâm lý của mỗi cá nhân.

Tất cả các chương trình đào tạo nằm trong hệ thống đào tạo và huấn luyện của Học viện Cờ Canada được đánh giá là hấp dẫn, sáng tạo và bám sát các giá trị cao quý của môn thể thao trí tuệ này.

Kể từ khi thành lập đến nay, Học viện Cờ Canada luôn tuân thủ sứ mệnh *“Nhiệm vụ cụ thể của chúng tôi là cải thiện cuộc sống tinh thần của trẻ em bằng Cờ và xem Cờ như một phương tiện để trau dồi sự phát triển, rèn luyện các kỹ năng sống thiết yếu”*.

Học viện Cờ Canada cung cấp các chương trình đào tạo đa dạng, trong đó phải kể đến như:

- Các câu lạc bộ Cờ ngoại khóa trong nhà trường;
- Các lớp học Cờ để bổ sung cho các yêu cầu đào tạo do Cơ quan chủ quản phụ trách giáo dục bang Ontario quy định;
- Các giải đấu nhóm lứa tuổi tiểu học;
- Trại hè thường niên;

- Các buổi chia sẻ và thảo luận do chính các kỳ thủ nổi tiếng thế giới và Canada thực hiện...

II. Triết lý đào tạo

Các chương trình và các giải đấu dành cho trẻ em của Học viện Cờ Canada được thiết kế để thúc đẩy tinh thần thể thao, tính độc lập và cải thiện hình ảnh bản thân. Theo cách thức chưa từng có và độc đáo, Học viện Cờ Canada sử dụng trận đấu cờ hấp dẫn làm phương tiện để thông qua đó tạo ra thái độ tích cực đối với việc học tập. Chắc chắn, sự tự tin của trẻ em có được khi tham gia vào các chương trình của Học viện Cờ Canada là một yếu tố góp phần vào thành công của các em không chỉ trong Cờ, mà trong lĩnh vực xã hội, học thuật và thể thao.

Nhiệm vụ của Học viện Cờ Canada là nuôi dưỡng sự tự tin, lòng tự trọng ở trẻ em, đồng thời hướng dẫn cho các em thấy rằng chúng có thể đưa ra lựa chọn, kiểm soát cuộc sống, lập kế hoạch, đặt mục tiêu và làm việc chăm chỉ để đạt được những mục tiêu đó.

Khi trẻ em tham gia vào các chương trình của Học viện Cờ Canada, các em được tiếp xúc với tất cả những lợi ích này, khiến chúng được trang bị nhiều hơn để giải quyết các vấn đề phát sinh trong mọi khía cạnh cuộc sống của trẻ.

Giáo viên hướng dẫn của Học viện Cờ Canada đảm bảo rằng họ tạo ra một môi trường học tập có lợi cho việc xây dựng tình bạn của mỗi cá nhân cũng như tinh thần đồng đội. Cờ đóng vai trò là cầu nối, tập hợp những đứa trẻ ở các độ tuổi, chủng tộc và giới tính vào một hoạt động mà tất cả chúng đều thích.

Học viện Cờ Canada tin rằng tất cả trẻ em cần phải có cơ hội được học và chơi cờ. Đó cũng là lý do tại sao Học viện Cờ Canada nỗ lực để đảm bảo các chương trình của Học viện Cờ Canada có thể đến được với mọi người.

III. Chương trình giảng dạy của chúng tôi

Học viện Cờ Canada (CIC) sử dụng *Chương trình Chess World*, do Phó chủ tịch, Giám đốc chương trình giảng dạy, Tal Gran phát triển, làm cơ sở để giảng dạy trong tất cả các chương trình và các giải đấu dành cho trẻ em của họ. Học viện Cờ Canada là tổ chức duy nhất ở Canada được cấp phép sử dụng *Chương trình giảng dạy Chess World*.

1. Chương trình tư duy khác nhau

Chương trình giảng dạy *Chess World's Thinking Different* là một chương trình làm phong phú thêm các bài giảng trên lớp dành cho các trường học. Một loạt các kỹ năng sống được hình thành ở trẻ em sẽ có ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển cá nhân và khả năng tương tác xã hội, bao gồm xây dựng mục tiêu, chia sẻ kiến thức, sự trưởng thành và tinh thần trách nhiệm.

Chương trình này được giảng dạy ở cả các trường tiểu học (mẫu giáo đến lớp 6) và ở các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông (từ lớp 7 đến lớp 12). Các lớp học thường được tổ chức mỗi tuần một lần và có thể diễn ra trong suốt một học kỳ, một năm học hoặc lâu hơn.

Mặc dù nhiều công trình nghiên cứu đã ghi nhận rằng chỉ cần chơi Cờ là có thể cải thiện các kỹ năng sống, riêng chương trình giảng dạy được chúng tôi phát triển còn có tác dụng tốt

hơn khi chúng được áp dụng trực tiếp. Chương trình giảng dạy *Thinking Different* sử dụng nhiều hoạt động bên cạnh việc hướng dẫn chơi cờ để làm cho việc học tập trở nên thú vị. Các hoạt động có thể bao gồm các tiểu phẩm theo kịch bản và ngẫu hứng, thể hiện các hình tượng theo hướng dẫn, các hoạt động thể chất, bài tập sáng tạo độc đáo, thảo luận nhóm và thử thách, và Cờ được sử dụng làm chủ đề chung trong mọi hoạt động.

2. Chương trình ngoại khóa

Chương trình giảng dạy mà chúng tôi sử dụng trong các câu lạc bộ, trại tập huấn và giải đấu cung cấp nền tảng vững chắc về Cờ cho người chơi cờ ở mọi trình độ, từ người mới bắt đầu đến các vận động viên thi đấu, nhưng vẫn sử dụng ván cờ như một phương tiện để dạy và làm thâm nhuần các kỹ năng sống quan trọng. Học viện Cờ Canada tin rằng sự tự tin của trẻ em có được khi tham gia chương trình là lý do thực sự khiến các em nắm ưu thế trong ván cờ, cũng như trong các lĩnh vực khác.

Trong một bài học câu lạc bộ điển hình, trẻ em được chia thành các nhóm nhỏ dựa trên độ tuổi và trình độ kỹ năng. Mỗi nhóm đều được hướng dẫn thực hiện, được xây dựng từ các bài học theo cấu trúc, hình thức hấp dẫn và giải trí, kết hợp với chơi ván cờ, các giải đấu và những thử thách khác để làm tròn bức chân dung. Trong phần chơi, người hướng dẫn di chuyển xung quanh lớp, cung cấp hỗ trợ, đưa ra ý tưởng, chỉnh sửa và hỗ trợ, khi trẻ chơi với các bạn cùng trang lứa với chúng. Việc học được đi kèm với các sách bài tập và bảng tính chương trình giảng dạy Cờ vua hấp dẫn và năng động, cung cấp một giá trị gia tăng cho mỗi trải nghiệm của trẻ.

Cũng như chương trình giảng dạy *Thinking Different*, tất cả các chương trình đều được các giảng viên có trình độ chuyên môn cao của Học viện Cờ Canada giảng dạy.

3. Các lớp học

Học viện Cờ Canada (CIC) tự hào cung cấp các lớp học theo chương trình Cờ chuyên ngành. Các lớp học này được dạy ở trường trong giờ học với sự có mặt của các giáo viên chủ nhiệm. Sự hiện diện của giáo viên trong lớp cho phép các thầy hoặc cô giáo củng cố các bài học trong suốt thời gian còn lại của tuần. Các lớp học được giảng dạy bởi các giảng viên được đào tạo, đã quen với việc dạy các cấp độ - từ sinh viên mới bắt đầu đến người say mê hiểu biết nhất - trong một nhóm sinh viên. Các giảng viên này trước tiên là những nhà giáo dục, và thứ hai là những vận động viên Cờ vua chuyên nghiệp có bằng cấp đào tạo.

Các chương trình sắp xếp theo cấu trúc này được thiết kế có liên quan trực tiếp đến các yếu tố của chương trình giảng dạy thông thường. Các bài học đồng thời nhấn mạnh các kỹ năng sống như xác định mục tiêu, lập và điều chỉnh kế hoạch, kiên định sau những thất bại và suy nghĩ trước khi hành động.

Các lớp học có thể được tài trợ từ nguồn lực tài chính của hội đồng phụ huynh lớp, ngân sách nhà trường, các khoản tài trợ và trợ cấp bổ sung từ bên ngoài.

IV. Các câu lạc bộ Cờ trong trường học

Không có gì đáng ngạc nhiên khi các câu lạc bộ Cờ của Học viện Cờ Canada (CIC) thường nằm trong số các câu lạc bộ phổ biến nhất trong trường học. Khi sử dụng một chương trình phần

mềm giảng dạy đặc biệt, tập trung vào phát triển các kỹ năng Cờ với thành phần kỹ năng sống, giáo viên hướng dẫn của Học viện Cờ Canada sẽ tạo ra một môi trường học tập thú vị và kích thích cho trẻ em tiểu học.

Trẻ em được phân nhóm theo trình độ kỹ năng, thay vì theo độ tuổi và nâng cao đến trình độ mới theo sự tiến bộ của riêng các em khi người hướng dẫn cảm thấy rằng các em đã sẵn sàng cho các bài học và ván đấu ở thử thách lớn hơn.

Mục tiêu của các câu lạc bộ này có thể là phát triển các đội Tiểu học (Mẫu giáo đến Lớp 3) và Thiếu niên (Lớp 4 đến 6) để đại diện cho nhà trường tại các giải đấu thể thao học sinh, hoặc các giải đấu thể thao toàn bang... Trên thực tế, nhiều đội cờ dưới sự giám hộ của Học viện Cờ Canada đã giành được giải vô địch thành phố Toronto hoặc á quân trong những năm qua.

Câu lạc bộ thường xuyên được tổ chức trong giờ trưa hoặc sau giờ học. Câu lạc bộ ăn trưa có thời lượng 45 phút, trong đó trẻ em được dành thời gian để ăn trước. Các chương trình sau giờ học có thời lượng 1 giờ và bắt đầu sau khi tan học 15 phút.

Chương trình giảng dạy mà Học viện Cờ Canada sử dụng cung cấp một nền tảng vững chắc về Cờ cho người học ở tất cả các trình độ, từ người mới bắt đầu đến các vận động viên thi đấu, nhưng vẫn sử dụng ván cờ làm phương tiện để dạy và trau dồi các kỹ năng sống quan trọng.

Mỗi nhóm đều nhận được sự hướng dẫn, được xây dựng từ nhiều bài học theo cách có cấu trúc, hấp dẫn và giải trí, với các ván đấu, các giải đấu và các thử thách khác. Trong phần thi đấu, người hướng dẫn di chuyển xung quanh lớp, cung cấp hỗ

trợ, ý tưởng, chỉnh sửa và hỗ trợ, khi trẻ thi đấu với các bạn cùng trang lứa với chúng.

Việc học được đi kèm với các sách bài tập và bảng tính chương trình giảng dạy Cờ vua hấp dẫn và năng động, mang đến những giá trị gia tăng cho mỗi trải nghiệm của trẻ.

Các câu lạc bộ này được quản lý hoàn toàn bởi Học viện Cờ vua Canada, bao gồm phí đăng ký, giáo trình sách và tài liệu cho các em.

Hồng Anh tổng hợp
(theo www.chessinstitute.ca)

MỘT SỐ CÁC CLB CỜ, TỔ CHỨC CỜ HOẠT ĐỘNG SÔI NỔI CỦA HOA KỲ

I. Chessbrah

Chessbrah là công ty giải trí với lĩnh vực chuyên môn là cờ vua được sáng lập bởi Đại kiện tướng Eric Hansen người Canada vào năm 2011. Công ty Chessbrah chủ yếu tập trung vào công tác tường thuật trực tiếp các ván đấu Cờ vua do chính các Kiện tướng, Đại kiện tướng trực tiếp tỷ thí. Sau đây, Chessbrah đăng tải những video trực tuyến này lên website chính thức của tổ chức, kêu gọi người hâm mộ vào theo dõi, bình luận và chia sẻ.

Năm 2016, Chessbrah lập đội thi đấu trên giải Pro Chess League do trang thi đấu **www.chess.com** tổ chức.

Các thành viên cốt lõi của công ty bao gồm Đại kiện tướng Eric Hansen, Kiện tướng quốc tế Aman Hambleton, Đại kiện tướng Robin Van Kampen, Kiện tướng quốc tế Miodrag Perunovic, Nữ kiện tướng quốc tế Lefong Hua, Kiện tướng quốc gia Elias Oussedik. Ngoài ra công ty cũng mời thêm các nhân vật nổi tiếng cho các chương trình, sự kiện đặc biệt như Đại kiện tướng Fabiano Caruana, Đại kiện tướng Yasser Seirawan,...

Chessbrah có một điểm rất thú vị là lồng ghép nhạc nền cho các video vì họ tin rằng việc làm này sẽ khiến người xem có sự hưng phấn để theo dõi video lâu hơn. Tên công ty được lấy từ âm của từ chessbro nghĩa là hội anh em kỳ thủ.

Trang youtube của công ty chessbrah

<https://www.youtube.com/c/chessbrah>

Website chính của công ty Chessbrah

<http://chessbrah.tv/>

II. Trung tâm đào tạo vận động viên Cờ vua Saint Louis

Trung tâm đào tạo vận động viên Cờ vua Saint Louis từ lâu đã được mặc định là kinh đô của Cờ vua Hoa Kỳ với nguồn lực kinh tế hỗ trợ cho các hoạt động về Cờ vua cực mạnh cộng thêm cơ sở vật chất ở đẳng cấp xa hoa lộng lẫy. Đơn vị chuyên tổ chức các giải đấu cao cấp quy tụ dàn kỳ thủ top 20 của thế giới, nổi tiếng nhất hiện tại là chuỗi giải trong hệ thống Grand Chess Tour. Chuỗi giải luôn được nhóm Đại kiện tướng chuyên nghiệp của trung tâm như Đại kiện tướng Yasser Seirawan, Đại kiện tướng Maurice Ashley, Đại kiện tướng Ioan-Cristian Chirila,... bình luận và cuốn hút các kỳ thủ trên thế giới.

Trung tâm Saint Louis thường xuyên mời các Đại kiện tướng hàng đầu của Cờ vua về làm các bài giảng cho học viên của họ và thu hình để đưa lên trang Youtube của trung tâm. Các bài giảng cao cấp cũng như các bài phân tích của chuyên sâu của Đại kiện tướng thường được tìm thấy rất nhiều ở trang này.

Hiện tại giải Champion Showdown 2017 đang là sự kiện chính của trung tâm này.

Website của trung tâm.

<https://saintlouischessclub.org/>

Kênh Youtube của trung tâm

<https://www.youtube.com/user/STLChessClub/featured>

Trần Bình tổng hợp

(theo www.chessbrah.tv và www.saintlouischessclub.org)

THÔNG TIN TỔNG HỢP

TRUNG TÂM THÔNG TIN THỂ DỤC THỂ THAO

36 Trần Phú – Ba Đình – Hà Nội

ĐT: 04.3747.2958 – 04.3747.5254; Fax: 04.37471981

Email: banbientap@tdtt.gov.vn

Website: www.tdtt.gov.vn

Chịu trách nhiệm xuất bản và nội dung:

Giám đốc Trung tâm Thông tin TDTT

Tổng biên tập Trang tin Điện tử thể thao Việt Nam

TS. ĐÀM QUỐC CHÍNH

Biên tập:

Ths. Ngô Thịnh Hường

Biên dịch:

Phương Ngọc, Trần Bình, Thu Hà, Hồng Anh

Hồng Hạnh, Hải Yến, Đức Anh

Trình bày:

Phương Ngọc